



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. เผย ผลโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 67 สำเร็จตาม...	ไทยโพสต์
2. สศก. เผย ผลโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 67 สำเร็จ...	แนวหน้า
3. คอลัมน์: Photo & Story: สวนทุเรียนจังหวัดสุรินทร์	กรุงเทพธุรกิจ
4. ปลัดฯ รุดขับเคลื่อนประชุมคณะทำงานนโยบาย-แผนงานพัฒนาการเกษตร	แนวหน้า
5. รองปลัดฯ ให้กำลังใจเยาวชนเกษตรกรฝึกงานญี่ปุ่น	แนวหน้า
6. 'อภัย' เร่งเดินหน้าเกษตรระดับหมู่บ้าน	แนวหน้า
7. รายงานพิเศษ: เชียงใหม่ แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร มุ่งสร้างจิตสำนึก...	สยามรัฐ
8. เคาะโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตลำไย	เดลินิวส์
9. ภาพข่าว: เดินหน้า	แนวหน้า
10. หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ฅ.ก.ส. พักชำระหนี้เฟส2 ช่วยกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด-19	แนวหน้า
12. รายงาน: หนีครัวเรือน-น้ำท่วมหนัก-บาทแข็ง กดดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า	สยามรัฐ

สศก. เผย ผลโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 67 สำเร็จตามเป้า 100 ตำบล นำร่อง 144 กลุ่มสินค้า

นายณัฏฐานนท์ วารณะเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” เพื่อพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ตำบลอย่างแท้จริง โดยโครงการฯ กำหนดเป้าหมายรวม 500 ตำบล ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 100 ตำบล ปี 2568 จำนวน 200 ตำบล และปี 2569 จำนวน 200 ตำบล

ผลการดำเนินงานโครงการฯ สศก. พบว่า ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100 ตำบล โดยคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนำร่อง จำนวน 144 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านพืช แมลงเศรษฐกิจ และบริการเชิงสร้างสรรค์ 84 กลุ่ม ด้านปศุสัตว์ 37 กลุ่ม และด้านประมง 23 กลุ่ม และจำแนกผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนในแต่ละประเภทกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อพัฒนายกระดับสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม ได้ดังนี้

1) **กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก** ดำเนินการ

ได้ 95 กลุ่ม อาทิ ข้าวอินทรีย์ กล้วยหอมทอง ทุเรียน มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม มังคุด ปลูกกะพงขาว
2) **กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง** ดำเนินการได้ 46 กลุ่ม อาทิ ลับประรด โคขุนคุณภาพ เนื้อโคแช่แข็ง เนื้อพร้อมปรุง ปลาบิลสด ปลากระพงขาว และ
3) **กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์** ดำเนินการได้ 2 กลุ่ม คือ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคนเนื้อ ของแปลงใหญ่โคเนื้อและพืชอาหารสัตว์

เลขาขวัญ จ. กาญจนบุรี และโคเนื้อโคราชจากวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชจากวิสาหกิจทะเลสาบ จ. นครราชสีมา โดยการพัฒนาหญ้าเนเปียร์ที่เป็นอาหารของโคเนื้อให้มีคุณภาพสำหรับด้านประมง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ของกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบางแพ จ. ราชบุรี เป็นการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ

ด้านนางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า จากที่ศูนย์ประเมินผล ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 15 จังหวัด พบว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรมีความต้องการขยายตลาดจำหน่ายผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น จัดทำแผนการตลาดต้นทุนจากปัจจัยการผลิต ทำแผนการผลิต ปลูกหมักหรือสารชีวภัณฑ์ หรือทำแผนลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ และที่สำคัญจัดทำแผนพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง มาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรด้วยเช่นกัน

อีกทั้งเกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนในการจัดหาตลาดใหม่ๆ การสนับสนุนการจัดทำ Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า การเพิ่มผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการผลิต ภาครัฐช่วยเหลือในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการผลิตที่สำคัญต้องเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลังฤดูการผลิต เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนเกษตรกรในช่วงที่ไม่ได้ทำการผลิต จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมนี้



สศก. เผย ผลโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 67 สำเร็จตามเป้า 100 ตำบล นำร่อง 144 กลุ่มสินค้า

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร



นางฉันทิภา วัชรกุล

ด้านนางฉันทิภา วัชรกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า จากที่ศูนย์ประเมินผล ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 15 จังหวัด พบว่า หน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาด้านการตลาดที่เกษตรกรมีความต้องการขยายตลาดจำหน่ายผลผลิต โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น จัดทำแผนการตลาดต้นทุนจากปัจจัยการผลิต ทำแผนการผลิตปุ๋ยหมัก

โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ตำบลอย่างแท้จริง โดยโครงการฯ กำหนดเป้าหมาย 500 ตำบล โดยมีเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 100 ตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 200 ตำบล และปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 200 ตำบล

ผลการดำเนินงานโครงการฯ สศก. พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 100 ตำบล โดยคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนำร่อง จำนวน 144 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านพืช เมล็ดเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ 84 กลุ่ม ด้านปศุสัตว์ 37 กลุ่ม และด้านประมง 23 กลุ่ม และจำแนกผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนในแต่ละประเภทกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อพัฒนากระดับสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม ได้ดังนี้ 1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก ดำเนินการได้ 95 กลุ่ม อาทิ ข้าวอินทรีย์มะพร้าวหม่อม มังคุด ปลากระพงขาว 2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการได้ 46 กลุ่ม อาทิ สับปะรด โคขุนคุณภาพ ปลานิลสด และ 3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการได้ 2 กลุ่ม คือ ด่านปศุสัตว์ ใต้แก๊วโคเนื้อของแปลงใหญ่โคเนื้อและพืชอาหารสัตว์เลขาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดยการพัฒนาหญ้าเนเปียร์ที่เป็นอาหารของโคเนื้อให้มีคุณภาพสำหรับ ด้านประมง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ของกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบางแพ ราชบุรี เป็นการพัฒนารูปแบบใหม่คุณภาพ



หรือสารชีวภัณฑ์ หรือทำแผนลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และที่สำคัญยังมีการจัดทำแผนพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ได้ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรด้วยเช่นกัน

เกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนด้านตลาด เช่น การจัดตลาดใหม่ ๆ การสนับสนุนการจัดทำ Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า การเพิ่มผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีความต้องการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต ให้รัฐบาลช่วยเหลือในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการผลิต เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนเกษตรกรในช่วงที่ไม่ได้ทำการผลิต จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมนี้



สวนทุเรียนจังหวัดสุรินทร์

กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท. 5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์นับเป็นอีกจังหวัดที่เกษตรกรในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนทดแทนพื้นที่มันสำปะหลังโรงงานและพื้นที่

ยางพาราตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยปี 2567 จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่ยืนต้นทุเรียนรวม 2,000 ไร่ พบปลูกในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1/S2) 44.40% และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3/N) 55.60% แหล่งปลูกสำคัญอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาพนมดงเร็ก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ

อำเภอพนมดงรัก อำเภอบัวเชด อำเภอสังขะและอำเภอกาบเชิง เกษตรกรนิยมปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ก้านยาว

“เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1/S2) จะได้ผลผลิต 319.33 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 24,183.53 บาท/ไร่/ปี หรือ 75.73 บาท/กิโลกรัม ”

ปลัดฯ รุดขับเคลื่อน ประชุมคณะทำงาน นโยบาย-แผนงาน พัฒนาการเกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ อาทิ 1.(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ.2567 สนับสนุนให้เกษตรกรนำเครื่องจักรกลที่มีอยู่ไปประกอบอาชีพได้ ก่อนเสนอร่างดังกล่าวต่อประธานกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาลงนาม และ 2.การเปิดตลาด

ปริมาณในโควตา อัตราภาษีในและนอกโควตา รวมทั้งเงื่อนไขการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ (ชนิดแห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) หัวพันธุ์มันฝรั่ง และมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามพันธกรณีความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2568-2569 ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง เสนอ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผลผลิตภายในประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ (ร่าง) แผนพัฒนากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ.2566-2570 กำหนด “วันกล้วยไม้แห่งชาติ” วันที่ 18 มกราคมของทุกปี แนวทางการรับมือจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการตัดแปรรสภาพอากาศ และแผนขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 5 ล้านไร่ ภายในปี 2570

รองปลัดฯให้กำลังใจ เยาวชนเกษตรฝึกงานญี่ปุ่น

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ร่วมตรวจติดตามเยาวชนเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567 โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเยาวชนเกษตรไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการทำการเกษตร ร่วมกับเยาวชนเกษตรจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่ศูนย์ Koibuchi Gakuen agriculture nutrition specialist school เมือง Ibaraki ทั้งนี้ นายเศรษฐเกียรติ กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับเยาวชนเกษตรไทย พร้อมทั้งให้แนวคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรที่ประเทศไทยต่อไป

ต่อมารองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น (นาย Isogai Masakazu) ที่เมือง Chiba โดยเป็นครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพปลูกพืชผักและข้าว และได้รับเยาวชนเกษตรของไทยเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานมาแล้ว 3 รุ่น โดยปัจจุบันได้รับ น.ส.รัตนาพร อินคำ (ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรมชลประทาน) เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงาน โดยนาย Isogai Masakazu กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้รับเยาวชนเกษตรของไทยเข้าฝึกปฏิบัติงาน และเห็นว่าเยาวชนเกษตรไทยมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีอัธยาศัยที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นาย Isogai Masakazu มีความคาดหวังว่าเยาวชนเกษตรไทยที่มาฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมในประเทศไทย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 30 กันยายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15857

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 22.97

Ad Value: 28,712.50

PRValue (x3): 86,137.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อภัย'เร่งเดินหน้าเกษตรระดับหมู่บ้าน

'อภัย'เร่งเดินหน้าเกษตรระดับหมู่บ้าน

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในการสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และสอดคล้องกับนโยบายยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในปี 2570 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้

มีมูลค่าเพิ่มได้จริง อาทิ 1.หมู่บ้านพูน จ.แพร่ ยกกระตือรือร้นเขียวหวานให้เป็นสินค้ามีมูลค่าสูง ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) จนมีตลาดและโมเดิร์นเทรด รองรับซื้อสินค้าในพื้นที่ 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากราย จ.ชัยนาท รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนยกระดับการเลี้ยงปลากรายและทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากรายส่งจำหน่ายช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ 121,500 บาท/ครัวเรือน/ปี 3.บ้านตาตืด หมู่ 3 ต.โนนผึ้ง

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สามารถปลูกดอกเบญจมาศในพื้นที่ได้ตลอดปี กระทรวงเกษตรฯ จึงบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาสายพันธุ์ดอกเบญจมาศให้ปลอดโรค ใช้ปุ๋ยคุณภาพสูง ทำให้ได้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4.บ้านทุ่งนางแก้ว หมู่ 5 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล นำร่องปลูกกาแฟพรีเมียมโรบัสต้า และสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ 112 ไร่ ได้รับมาตรฐาน GAP มีผู้ประกอบการยอดจองต้นกาแฟล่วงหน้า ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่รวมกันถึง 3,300,000 กว่าบาท

เชียงใหม่ แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร มุ่งสร้างจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรในระยะยาว



รายงานพิเศษ

📍 ทีมข่าวภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านการจัดงานรณรงค์ ซึ่งประกอบด้วย 1.Re-Habit : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชแบบไม่เผา 2.Replace with High Value Crops : เปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่สูง 3.Replace with Alternate Crops : เปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นที่ราบโดยเน้นการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ การนำแนวทาง 3R Model มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานควบคู่ไปกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการเศษวัสดุและจัดการแปลงที่ปลอดการเผา สู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างสินค้าเกษตรคาร์บอนต่ำ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร



นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการนำเสนอประเด็นเรื่อง “เกษตรไม่เผา เธอรัก (กุ) เขา ดาวก็รักเธอ” ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเผาในพื้นที่การเกษตร ในหลาย ๆ มิติ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบ



นโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จากการดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อน งานลดการเผาในพื้นที่เกษตร อาทิ จังหวัดเชียงราย “Chiang Rai Zero Burn Model” ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567 ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม โดยการจัดการฟางข้าวแบบปลอดการเผาด้วยการส่งเสริมการอัดฟางและโคกลบสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแก่ชุมชน และจังหวัดพิษณุโลกดำเนินกิจกรรม “ฟางทองคำ ลด PM2.5 เพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลดการเผาต่อซังข้าว ซึ่งเป็นต้นเหตุของฝุ่นละออง PM2.5 และสร้างรายได้จากการอัดฟางข้าวจำหน่าย เกษตรกรในพื้นที่ มีการรวมตัวก่อตั้งชมรมฟางอัดก้อนพิษณุโลกและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฟางอัดก้อนพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการนำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์และรวบรวมเพื่อการค้า โดยได้ทำสัญญาซื้อขายฟางก้อนจำนวน 9 แสนก้อน มูลค่ารวม 18 ล้านบาท ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการแม่แจ่มโมเดล” หมู่บ้านนำร่องปลอดการเผาในพื้นที่เกษตรที่ช่วยแก้ปัญหาการถูกขะล้างของหน้าดินบนพื้นที่สูง อันเกิดจากการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว ด้วยการปรับเปลี่ยน



วิธีการผลิตส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานที่มีตลาดรองรับ ซึ่งช่วยยับยั้งการบุกรุกป่า ลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาไร่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โดยนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงาน



ส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ยังดำเนินการลดการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำเกษตรแบบปลอดการเผา มุ่งสร้างจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรในระยะยาว รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

เคาะโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตลำไย

นายอิศรา พรหมเผ่า รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2567 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายเกษตรกร 10,000 ราย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ตาก และ จ.แพร่ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2568

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตลำไยสดช่อคุณภาพเกรด AA ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และต่อยอดสู่การสร้างรายได้เพิ่มเติมของเกษตรกรตามนโยบายภาคเกษตร “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอายุต้นตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในพื้นที่เป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเตรียมสนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิตในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตลำไย ได้แก่ ระบบน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี การตัดแต่งกิ่งและอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อไป.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 30 กันยายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15857

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 15.52 Ad Value: 19,400

PRValue (x3): 58,200

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: เดินหน้า



เดินหน้า : นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม
คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง ครั้งที่ 1/2567 มุ่งเดินหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับรายได้ให้เกษตรกร

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: จันทร์ 30 กันยายน 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27381

Col.Inch: 10.09 Ad Value: 18,162

หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้

หน้า: 12(ซ้าย)

PRValue (x3): 54,486

คลิป: สีสี่



**เกษตร
วันนี้**

เกษตรวันนี้..... ● บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้ ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยาม คูโบต้า ความภาคภูมิใจ ครั้งยิ่งใหญ่แห่งแรกของภาคใต้ สร้างชุมชนต้นแบบด้านการเกษตร ชูจุดเด่น Womenomics พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยบทบาทกลุ่มเกษตรกรกรหญิงแกร่ง แห่งวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อยอดผลผลิตขมิ้นชันจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดของไทยมาตรฐาน GI สร้างชุมชนเกษตรที่ยั่งยืน ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร..... ● งานจัดขึ้นวันที่ 11 ต.ค. ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน..... ● **นายก:หล้าปลี**

ธ.ก.ส.พักชำระหนี้เฟส2 ช่วยกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด-19

นายฉัตรชัย สิริไธ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อยในระยะที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี(กรม.) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 เพื่อลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยังไม่ฟื้นตัวและบรรเทาภาระด้านหนี้สินให้แก่ลูกหนี้ โดยผลการดำเนินงานมาตรการฯ ในระยะที่ 1 มีผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทั้งสิ้น 1.41 ล้านราย ดันเงินคงเป็นหนี้ 210,191 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. เปิดรับแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการฯ ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567-31 มกราคม 2568 เพื่อนำบัตรประชาชนมาใช้ในการยืนยันตัวตน ได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่ใช้บริการ เพื่อให้พนักงานตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงสอบถามข้อมูลและประเมินศักยภาพการชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไข จะได้รับการพักชำระหนี้ในระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568 โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอและสามารถชำระหนี้ได้ โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นแบบทำน้อยได้มาก ทำผลผลิตให้มีคุณภาพสูง ให้สามารถจำหน่ายได้ในตลาดที่มีมูลค่าสูง ยกกระตือรือร้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ด้วยการปลูกพืชระยะสั้น พืชหลังนา สัตว์ไร่วัยที่มีมูลค่าสูง การพัฒนาอาชีพเดิม โดยการเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมาตรฐาน

สำหรับผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 มีลูกค้าที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 290,648 ราย จากเป้าหมาย 300,000 ราย คิดเป็น 96.88% โดย ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ไปแล้ว จำนวน 10,754 ราย เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถนำเงินทุนไปใช้ลงทุนปรับเปลี่ยนการผลิต หรือขยายการประกอบอาชีพ และฟื้นฟูศักยภาพตนเอง เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสร้างรายได้ เพื่อให้ลูกหนี้มีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้หลังสิ้นสุดมาตรการ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และช่วยให้เกษตรกรสามารถหลุดพ้นกับดักหนี้ได้อย่างยั่งยืน

หนี้ครัวเรือน-น้ำท่วมหนัก-บาทแข็ง กดดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า



รายงาน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 95.08 หดตัวร้อยละ 1.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 58.30 ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปี 2567 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.55 และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 58.96 ขณะที่ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อัญมณี รถถัง และอากาศยานรบ) ขยายตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตรายงานยังคงปรับตัวลดลงต่อ

เนื่องเป็นเดือนที่ 13 จากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและยอดปฏิเสธสินเชื่ออยู่ในระดับสูง รวมถึงสินค้านำเข้าราคาถูกมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลต่อผู้ประกอบการไทย ขณะเดียวกัน ต้นทุนภาคการผลิตปรับตัวขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาวะดอกเบี้ยที่ทรงตัว และต้นทุนพลังงานจากราคาน้ำมันดิบเขายังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ ทำให้การเดินทางการจัดส่งสินค้า การค้าชายแดน และการผลิตชะงักลง โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งจำเป็นต้องหยุดดำเนินการ และสถานประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงต้องปิดตัวชั่วคราว

โดยจากตัวเลขดัชนี MPI 8 เดือนแรก ปี 2567 หดตัวร้อยละ 1.55 ส่งผลให้สตอ. ปรับประมาณการ ปี 2567 คาดว่าดัชนี MPI หดตัวร้อยละ 1.0 - 0.0 และการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 0.5 ถึงขยายตัวร้อยละ 0.5 โดยมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายจากสถานการณ์เงินเฟ้อของเศรษฐกิจโลกที่ลดลง ส่งผลนโยบายการเงินในหลายๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลาย อัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว จากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ส่งผลให้เงินทุนไหลออกมายังประเทศในแถบ ASEAN รวมถึงประเทศไทย โดยคาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวในช่วงนี้ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อ

เนื่อง และส่งผลมายังภาคการผลิต โดยเฉพาะด้านอุปโภคและบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เสื้อผ้า เป็นต้น

“นอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชากรในพื้นที่ และหากการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการผลิตในภูมิภาค นอกจากนี้ ค่าแรงขั้นต่ำที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 400 บาทจะกระทบต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ และการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางการรับมือกับนโยบายทางการค้าที่อาจเปลี่ยนแปลง” นางวรวรรณ กล่าว

โดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีผลผลิตเดือนสิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 41.61 จากปลาทูน่ากระป๋องเป็นหลัก หลังราคาวัตถุดิบทูน่าปรับตัวลดลง โดยตลาดส่งออกขยายตัว ตามคำสั่งซื้อจากอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เพื่อเก็บเป็นสต็อกสินค้าหลังปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่ง

ส่วนอาหารสัตว์สำเร็จรูป ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.40 จากอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป เป็นหลัก ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เช่น อเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และแคนาดา ขณะที่อาหารปศุสัตว์สำเร็จรูปขยายตัวจากแนวโน้มราคาจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.84 จาก Hard Disk Drive เป็นหลัก ตามความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า รวมถึงความต้องการสินค้าทดแทนสินค้าที่หมดประกันและครบอายุการใช้งาน



เศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค.ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง แต่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอุทกภัยในหลายพื้นที่ รวมถึงค่าเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป



สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีผลผลิตเดือนสิงหาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ยานยนต์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.44 จากรถบรรทุกปิกอัพ และรถยนต์นั่งขนาดเล็กเป็นหลัก ตามการหดตัวของตลาดในประเทศ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง และสถานการณ์เงินยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ ขณะที่ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.84 จาก Integrated circuits (IC) เป็นหลัก โดยเป็นไปตามทิศทางความต้องการสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของโลกที่ยังฟื้นตัวช้ากว่าสินค้าเคมีคอนดักเตอร์ในกลุ่มอื่นๆ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ หดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.54 จากผลิตภัณฑ์เสาเข็ม

คอนกรีตและพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเป็นหลัก ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ สถานการณ์เงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ และความล่าช้าในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมบางพื้นที่

ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2567 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบริโภคสินค้าคงทนและการลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทั้งนี้จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ รวมถึงค่าเงินบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

เครื่องใช้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน มีสัญญาณทรงตัวจากเดือน

ก่อนหน้า: โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนสิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.6 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 0.5 ปริมาณรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และปริมาณจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ -25.5 และ -15.9 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -12.1 และ -3.8 ตามลำดับ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนกรกฎาคม 2567 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 56.5 จากระดับ 57.7 ในเดือนก่อน เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ประกอบกับค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนสิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 7.2

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า: โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรสะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ในเดือนสิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 5.5 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -8.9 ปริมาณรถยนต์เชิงพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -22.5 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -11.3 สำหรับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2567 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 5.7 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -3.1 ขณะที่ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ใน

เดือนสิงหาคม 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -5.2 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -11.3

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวในระดับสูงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปแบบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2567 อยู่ที่ 26,182.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 7.0 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัวที่ร้อยละ 6.6 เนื่องจากการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยขยายตัวร้อยละ 74.7 23.1 และ 19.8 ตามลำดับ

นอกจากนี้ สินค้าอย่างพารา ข้าว อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 64.8 46.6 25.0 และ 20.5 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกน้ำตาลทราย และแผงวงจรไฟฟ้า ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดตะวันออกกลาง อินเดีย อาเซียน (9) และจีน ขยายตัวร้อยละ 34.6 22.3 8.1 และ 6.7 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ตลาดญี่ปุ่น และทวีปออสเตรเลีย หดตัวร้อยละ -11.3 และ -14.0 ตามลำดับ

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน โดยเฉพาะบริการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 2.96 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวต่อ

เนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 20.1 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.8 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 21.0 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 4.4 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -6.6

ขณะที่ภาคการเกษตรสะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือนสิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1.3 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 1.4 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในหมวดไม้ผลและหมวดประมง สำหรับภาคอุตสาหกรรมสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -1.9 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.9 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2567 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 87.7 จากระดับ 89.3 ในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ กำลังซื้อผู้บริโภคยังอ่อนแอจากปัญหาหนี้สินที่เร่งตัวขึ้น และปัญหาสินค้าต่างประเทศเข้ามาตีตลาด อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีสะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 0.35 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.62 ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 63.7 ต่อ GDP1 ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 235.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปความเคลื่อนไหวค่าเงินบาทในรอบสัปดาห์ เงินบาทแข็งค่าทะลุแนว 33.00 และ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ไปทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบ 31 เดือนที่ 32.36 บาทต่อดอลลาร์ฯ (แข็งค่าสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนก.พ. 2565) โดยเงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นตามภาพรวมของสกุลเงินในเอเชีย นำโดย เงินหยวนที่ได้รับอานิสงส์จากความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีน นอกจากนี้เงินบาทยังมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกที่ไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ส่วนทาง Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ที่ยังอ่อนแอต่อเนื่องท่ามกลางกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะข้างหน้า (โดยตลาดประเมินว่า ยังมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในขนาดที่มากกว่า 25 basis points ในการประชุมครั้งถัดๆไป) อนึ่ง ในสัปดาห์นี้ ธปท. มีการส่งสัญญาณติดตามดูแลสถานการณ์เงินบาทอย่างใกล้ชิด หลังเงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

สัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. -4 ต.ค.2567 KBank คาดกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 32.10-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนส.ค.ของธปท. ถ้อยแถลงของประธานเฟด ทิศทางเงินทุนต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ตัวเลขดัชนี PMI เดือนก.ย. ของสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/67 ของอังกฤษ และอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน

ขณะที่ความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนระหว่างสัปดาห์ แต่ปิดใกล้เคียงระดับปิดสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้หุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายทำกำไรหุ้นหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มสื่อสาร โรงไฟฟ้า และไฟแนนซ์ ระหว่างรอปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาระดับตลาด อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในเวลาต่อมาตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ ซึ่งกระตุ้นแรงซื้อหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มบีโตรีเคมและวัสดุก่อสร้าง ดัชนีหุ้นไทยกลับมาย่อตัวลงอีกครั้งในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์สอดคล้องกับสถานะการลงทุนของต่างชาติที่กลับมาขายสุทธิหุ้นไทย ประกอบกับมีปัจจัยลบจากการที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดประมาณการจีดีพีไทยทั้งปีนี้และ

ปีหน้าลง 0.3% ไปที่ระดับ 2.3% และ 2.7% ตามลำดับ ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในหุ้นหลายกลุ่ม นำโดย กลุ่มเบงก์ รวมถึงกลุ่มวัสดุก่อสร้างและบีโตรีเคมที่ปรับตัวขึ้นไปสูงก่อนหน้า อนึ่ง หุ้นไทยร่วงลงต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายสัปดาห์สวนทางภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาค

สัปดาห์ที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค.2567 KSecurities คาดแนวรับที่ 1,440 และ 1,420 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,460 และ 1,475 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ ถ้อยแถลงของประธานเฟดและเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่น ทิศทางเงินทุนต่างชาติ ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนก.ย.ของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (เบื่องต้น) เดือนก.ย. ของยูโรโซน